

299 298
187 238/2



กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ ร.ค.ท. สถานีตำรวจ ถนนสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ไพโรจน์ บรรจงสถิตย์ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ ๖๖

เป็น พยาน ผู้กล่าวหา พล.ต.ท. วิเชียร ไสยขาว

คดีระหว่าง { ตงอึ้งฉวีริ อังคนธรณ์ อึ้งทอง ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท. กัณฑ์ กาญจนวารี สว.จช.สน.จักรวรรดิ

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ ร.ค.ท. ไพโรจน์ บรรจงสถิตย์ อายุ ๒๒ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภท)

รับราชการเป็นตำรวจประจำกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจรจัด

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชื่อกำนัน

อำเภอ จังหวัด

ชื่อบิดา ชื่อมารดา

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับ ใดสาขาตนแล้ว

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าขอให้การตามความสำคัญจริงดังต่อไปนี้ ข้ารับราชการเป็นตำรวจ
ประจำกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจรจัด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการที่
พิเศษ หมวด ๒ กองร้อย ๒ ข้ารับราชการอยู่ที่นี่มานานประมาณ ๒ เดือน.

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ขณะที่ข้าเจ้าเวร

นายร้อยเวรควบคุมการปฏิบัติของกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจรจัดร่วมกับ ร.ค.ท.

สุรศักดิ์ สสส ศานูจวบ ก็ได้รับคำสั่งจาก พ.ต.ท. รุ่งพล ศิษย์ตศาตกร์ ผกก.ปจ. โดยแจ้งทาง

ศูนย์วิทยุร่วมข่าวให้ข้ากับ ร.ค.ท. สุรศักดิ์ นำกำลัง ๑ หมวด (๔ นาย) ไปพบที่บริเวณสถานี

ภักดีสถานแห่งชาติ ข้ากับ ร.ค.ท. สุรศักดิ์ นำกำลัง ๑ หมวดไปพบเมื่อเวลาประมาณ

๐๒.๓๐ น. ของวันเดียวกันเมื่อไปถึงก็พบ พล.ต.ต. เสนต์ สิทธิพันธ์ รอง ผบ.น. และ พ.ต.ท.

รุ่งพล อยู่หน้าสถานีภักดีสถานแห่งชาติ ทาง พล.ต.ท. เสน่ห์ ได้สั่งให้ข้านำกำลังจำนวน -

นายไปรักษาการตั้งแต่หน้าประตูมหาวิทยาลัยบรมศาสดาหน้าสถานพระปิ่นเกล้าฯ ข้าพร้อมกำลังตั้ง
กล่าวจึงได้ไปที่ประตูด้านสถานพระปิ่นเกล้าฯ กทม. พ.ศ. ๒๔๖๖ อ. บงกช อิมทรบุตร รอง ผบก.น. เทนิ-
พร้อมทั้งกำลังตำรวจท้องที่ สน. จนสงครามอีกหลายนายโดยรักษาการอยู่ก่อนแล้ว ข้าจึงได้วาง
กำลังคอยรักษาการณบริเวณด้านหน้าประตูสถานพระปิ่นเกล้าฯ ต่อมาเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. พ.ศ.-

๒๔๖๖ พล.ต.ชติ บุตรสุวรรณ ผบก.น. เทนิก็ได้นำพร้อมทั้งกำลังประตู มส. ด้านสถานพระปิ่นเกล้าฯ ซึ่งขณะที่
ข้ารักษาการอยู่นั้นยังไม่มีเหตุการณใดๆเกิดขึ้น ต่อมาเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. เกษ ข้าก็ได้อินเสียง
ปืนยิงมาจากด้านใน มส. โดยยิงออกมาที่ถนนโดยยิงมาเรื่อยและบางครั้งก็ยิงออกมาทางด้านที่ข้า-
กับพวกรักษาการอยู่ ข้ากับพวกจึงได้เข้าหาที่กำบังและรักษาการไว้โดยไม่ให้ยิงได้โดยคบค้าอย่างใด
อยู่จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ก็มีคนมีปืนกระบอกยาวที่อยู๋ใน มส. ก็ได้นำปืนมาที่ด้านริม
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ข้ารักษาการอยู่ออกมาด้านนอก ข้ากับพวกจึงได้ทำการควบคุมตัวมามอบให้
พล.ต.ชติ ผบก.น. เทนิ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นำไปควบคุมที่ สน. จนสงคราม -
พวกที่หลบหนีออกมาข้ากับพวกได้ตรวจค้นตัวแล้วไม่พบอาวุธอย่างใด ต่อมาเวลาประมาณ -
๑๗.๐๐ น. ข้าก็ได้อินเสียงปืนยิงมาแน่นทันท้องด้านใน มส. โดยยิงเป็นลูกระเบิดเสียงปืนกลติดต่อกัน
อยู่เรื่อย ความความเข้าใจของข้าก็คิดว่าคงยิงแล้วด้านสนามฟุตบอลและตึกโดม

ต่อมาเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ข้าได้อินเห็นกำลังของ บก.สปท. โดยการนำของ
พล.ต.อ.โกสอ อิมปิจากิ รอง ผบก.สปท. ได้บุกเข้ามาทางด้านประตูหน้า มส. เข้ามาถึงตึกสโมสรคณะ
เศรษฐศาสตร์ซึ่งมองเห็นกับได้ ขณะนั้นเองทาง พล.ต.อ.โกสอได้สั่งทางวิทยุผ่านท่าให้ข้า-
กับพวกเปิดประตูด้านสถานพระปิ่นเกล้าฯ เข้าไปสมทบซึ่งขณะนั้นประตูทางเข้า มส. ด้านสถานพระปิ่นเกล้าฯ
ได้ปิดมาตลอด ข้ากับพวกจึงได้ทำการเปิดประตูดังกล่าวเข้าไปสมทบกับกำลังที่ พล.ต.อ.โกสอ นำเข้า
มาและได้ร่วมกับตรวจค้นตามตึกคณะ เศรษฐศาสตร์, ตึกคณะรัฐศาสตร์, สำนักงานเลขาธิการ และตึก
สโมสร เพื่อทำการจับกุมพวกนักศึกษาและประชาชนที่ก่อการจลาจลและตรวจค้นอาวุธที่ขังขังอยู่ ในขณะที่
ที่ข้ากับพวกเข้าไปนั้นสำหรับข้าไม่ได้อาวุธปืนยิงขังขังอย่างใด แต่มีกำลังบางส่วนได้ขังขังอยู่
กับพวกก่อการจลาจลที่อาวุธปืนยิงมาจากตึกโดม ข้ากับพวกได้จับกุมพวกก่อการจลาจลจากตึกต่างๆ
ดังกล่าวได้ประมาณ ๒๐๐ คนมาไว้รวมกันที่สนามหน้าตึกคณะรัฐศาสตร์ โดยไม่พบอาวุธอย่างใด
จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ก็ได้มีรถประจำทางเข้ามาจับกุมพวกก่อการจลาจลที่จับไว้ได้นำไปควบคุม
ที่ห้องเรียนพดตำรวจนครบาลบางเขนโดยใช้กำลังของหน่วย บก.สปท. เป็นผู้ควบคุมไป ส่วนที่เหลือ
ทาง พล.ต.อ.โกสอได้จัดให้รักษาการณบริเวณตึกคณะ เศรษฐศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, ตึกสโมสร และ
สำนักงานเลขาธิการตลอดจนประตูทางเข้า มส. ด้านสถานพระปิ่นเกล้าฯ โดยไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปใน มส. และยังมีการตั้งเหตุอยู่ทาง พล.ต.อ.โกสอจึงได้สั่งให้ข้าเข้าไปช่วยควบคุมพวกก่อการ
จลาจลที่ถูกจับไว้ได้แล้วที่บริเวณสนามฟุตบอลใน มส. เมื่อข้ากับพวกไปที่สนามฟุตบอลก็เห็นเจ้าหน้าที่
ที่ตำรวจจากหลายหน่วยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน, ลองปราบปราม, บก.สปท. และตำรวจท้อง
ที่ ได้จับกุมและควบคุมพวกก่อการจลาจลซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายไว้ที่บริเวณสนามฟุตบอลเป็นจำนวนมาก
ข้ากับพวกประมาณ ๒,๐๐๐ คนเศษโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้พวกก่อการจลาจลที่ถูกจับไว้ได้นอนคว่ำหน้า
ลดเสียงออกเพื่อสะดวกในการส่ง เกวู ไล่กวด เพราะขณะนั้นก็มีประชาชนเข้ามาอยู่ใน มส. เป็นจำนวน

[Handwritten signature]
J. ๒๒๖

[Handwritten mark]

301-200
172 238
1

ใบต่อคำให้การ ร.ค.ท. ไพโรจน์ บรรจงสถิตย์ แผนที่ ๒

ข้าพเจ้าทวดโค้เข้าไปช่วยเหลือในการควบคุมดูแลสวนที่จับกุมไว้ได้ในบริเวณสนามฟุตบอล โดยมีกำลังหน่วย
อื่นได้เข้าไปตรวจค้นตามทิศทางใน มธ. และจับกุมพวกก่อการจลาจลมาสมทบอยู่เรื่อยๆ ในขณะนั้นก็ได้
มีรถประจำทางเข้ามาจับกุมที่จุดจับกุมไว้โดยมีกำลังของหน่วย บก.สปท. เป็นผู้ควบคุมที่รถและนำส่ง
โรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขน โดยมี พล.ต.ท. เสริม จารุรัตน์ นาย.สปท. เป็นผู้อำนวยการออก
กำลังและจับกุมได้ และได้ให้ข้าพเจ้าพร้อมกำลังอีกส่วนหนึ่งนั่งรถ น.๕๐๖ ซึ่งเป็นของหน่วย บก.สปท.
ตามขบวนรถประจำทางที่ไปบรรจุพวกก่อการจลาจลไปที่โรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขนซึ่งขณะนั้น
เป็นเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ข้าพเจ้าทวดโค้จึงได้วางกำลังนำพวกก่อการจลาจลที่จับได้ลงจากรถประจำทาง
เข้าห้องควบคุมที่ในบริเวณโรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณ -
๑๗.๐๐ น. ข้าพเจ้าพร้อมกำลังตำรวจหน่วย กก.ปจ. โค้กลับที่ตั้งของข้าพเจ้า.

ในการจับกุมและควบคุมดูแลสวนที่ก่อการจลาจลใน มธ. ครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบอาวุธเป็นแต่อย่างใด
ส่วนคนอื่นจะยึดได้หรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ และข้าพเจ้าไม่ได้ใช้อาวุธเป็นยิงต่อสู้แต่อย่างใด เป็นความจริง.

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง.

(ลงชื่อ) ร.ค.ท.

(") พล.ต.ท.

พยาน

สอยสวน-สิมพ์, อาน.